

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ รัตนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	พัฒนาระบบการให้บริการโทรศัพท์สายด่วนเบอร์เดียว ๑๕๐๖ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประสาน กสทช. ทหารเรือแนวทางให้ ๑๕๐๖ เป็นสายด่วนกระทรวงแรงงานทั่วโลกได้	ทุกหน่วยงาน
๒	ให้รายงานผลการดำเนินงานของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ๙ ชัยชนะ แรงงานชื่นใจ โดยสรุปให้เห็นตัวเลขของการขับเคลื่อนแต่ละโครงการอย่างชัดเจน	ทุกหน่วยงาน
๓	ให้จัดทำแผนเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งระบบไม่แยกส่วน เช่น รปภ. พ่อครัวและแม่ครัว ช่าง เป็นต้น ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และ EEC ของรัฐบาล	กพร.
๔	กรณีแรงงานต่างด้าวถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ ๑.ให้ติดตามผลคดีอย่างใกล้ชิด ๒.ให้รวบรวมคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้วง ๕ - ๑๐ ปี และความคืบหน้าในการดำเนินคดี ๓.ให้เชิญเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุมาร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย ๔.มอบ ผช.รมต. ประจำ รง. (พล.ต.อ.อำนาจ อินอามังงาม) ช่วยประสานดำเนินการ	กกจ.
๕	ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องของสภาพแรงงาน และให้เจ้าหน้าที่ของ รง. ให้การคุ้มครองดูแลแรงงานตามกฎหมาย	กสร.
๖	การปรับค่าแรง ให้ ป.รง. จัดประชุมกลุ่มเล็ก เพื่อพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ แรงงานได้ค่าแรงเพิ่ม ผู้ประกอบการรับได้ รัฐบาลมีมาตรการทางภาษี และควบคุมการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า	สป.รง.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๗	ให้เร่งรัดจัดระเบียบศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะบริเวณหน้างาน ต้องกำหนดเจ้าภาพหลักทุกจุด ลดขั้นตอน ลดเวลา การรอรับบริการและหาแนวทางการบริหารจัดการ ในระหว่างที่ การเสนอกฎหมายเพื่อขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติยังไม่ประกาศใช้ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ นายจ้าง แรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง	กกจ.
๘	ให้สำนักงานประกันสังคมรายงานการบริหารจัดการในการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิประกันสังคม การบริหารจัดการ กองทุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ การรับเรื่องร้องทุกข์ – ส่งต่อ โดยในสัปดาห์หน้า รมว.รง. มีกำหนดการจะไปตรวจเยี่ยมสำนักงาน ประกันสังคม	สปส.
๙	ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้ พม. และ กต. ตามห้วงเวลาที่กำหนดใน TIP Report	สป.รง.
๑๐	การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดของ รมว.รง. และคณะ ให้ยึดถือ หลักการ คล่องตัว สะดวก และไม่เป็นการ ดังนี้ ๑. ผู้เข้าร่วมงาน ขอให้เป็นการราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และ จังหวัดใกล้เคียง (ไม่เกิน ๑๐๐ ก.ม.) ๒. กำหนดการและขั้นตอนการตรวจเยี่ยมให้เน้นสาระสำคัญของงานนั้นและเห็นผลการปฏิบัติ ๓. ให้จัดอาหารพอสมควร ไม่มากเกินไป เช่น อาหารจานเดียว	ทุกหน่วยงาน

มูมราดมิ

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รศ. วิมลิสต์

(นางรติ วิมลิสต์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑